

LÂM ĐỒNG

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH LÂM ĐỒNG - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN LÂM ĐỒNG

SỐ 6715 - THỨ BA NGÀY 1/10/2024 • Tòa soạn: 38 QUANG TRUNG - ĐÀ LẠT • Điện thoại: 02633822472 • Fax: 02633827608 • E-mail: tsbaolamdong@gmail.com

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI ĐẢNG BỘ TỈNH

Đánh giá, rút kinh nghiệm về phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3



Ngày 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới điểm cầu 26 tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đánh giá về cơn bão số 3, Thủ tướng nhấn mạnh một số đặc điểm: Bão liên tục tăng cấp độ rất nhanh (từ cấp 8 lên cấp 16, giật cấp 17 trong 48 giờ); bão kéo dài nhiều giờ trên đất liền; hoàn lưu bão gây mưa lũ lớn, tác động 26 tỉnh, thành phố, ảnh hưởng phạm vi rộng, đối tượng nhiều; gây hậu quả nghiêm trọng về tinh thần và vật chất với Nhân dân và đất nước; việc khắc phục tổn kém,...

XEM TIẾP TRANG 2

NHỚ LỜI BÁC DẠY

"Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão đã có trọng trách là bậc tôn trưởng. Đối với làng xóm, đối với bà con, phụ lão có sự tin nhiệm lớn lao. Phụ lão hỡi, Nhân dân hưởng ứng. Phụ lão làm, Nhân dân làm theo"

HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP, TẬP 3 (1930-1945), NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT - HÀ NỘI 2011, TRANG 233

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa



Phát huy giá trị di sản văn hóa thành sản phẩm du lịch trải nghiệm độc đáo.

TRANG 4

"Chìa khóa" tạo sự đồng thuận

Việc thực hiện hiệu quả Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về "Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân" (gọi tắt Quy định số 11) chính là "chìa khóa" tạo sự đồng thuận ở huyện Đam Rông.

TRANG 2

Thúc đẩy hợp tác công tư trong hành trình phát triển bền vững

TRANG 3

ĐỜI SỐNG - PHÁP LUẬT Khẩn trương hạ tải trọng đỉnh đồi có nguy cơ sạt lở cao

TRANG 6

Người cao tuổi nỗ lực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Thời gian qua, các hội viên người cao tuổi ở Lâm Đồng đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm sống của bản thân, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều người đã cống hiến, tham gia công

tác ở thôn, tổ dân phố hơn 30 năm, có người hơn 80 tuổi vẫn tích cực tham gia hoạt động ở khu dân cư, động viên gia đình, con cháu, cộng đồng chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

TRANG 4

Phát huy vai trò người cao tuổi



TRANG 5

TÒA SOẠN - BẠN ĐỌC Người dân mong chờ được an cư trên đất nhà

TRANG 7

“Chìa khóa” tạo sự đồng thuận

Việc thực hiện hiệu quả Quy định số 11, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” (gọi tắt Quy định số 11) chính là “chìa khóa” tạo sự đồng thuận ở huyện Đam Rông.



Người dân kiến nghị ý kiến tại buổi tiếp dân.

Công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở Quy định số 11, Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông đã ban hành Quy chế tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Hàng tháng, Bí thư Huyện ủy thực hiện tiếp công dân ít nhất 1 ngày. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy sẽ tiếp đột xuất khi cần. Thống kê từ năm 2019 đến nay, Thường trực Huyện ủy Đam Rông đã tổ chức 102 buổi tiếp công dân theo quy định và 1 buổi tiếp đột xuất. Ngoài ra, Huyện ủy Đam Rông cũng đã tổ chức 14 hội nghị đối thoại với Nhân dân trên địa bàn huyện. Tại các hội nghị, đa phần các ý kiến của Nhân dân được người đứng đầu cấp ủy, chính quyền giải đáp và sau đối thoại có văn bản trả lời từng ý kiến đến Nhân dân. Một số kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các cơ quan liên

quan, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan liên quan ban hành văn bản báo cáo và đề xuất các giải pháp phối hợp cùng giải quyết để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân. Bên cạnh đó, Thường trực Huyện ủy Đam Rông cũng tiếp nhận các ý kiến khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh qua điện thoại và qua tin nhắn... Từ đó đã kịp thời chỉ đạo chính quyền các xã, các phòng, ban chuyên môn giải quyết những kiến nghị, đề nghị chính đáng của công dân. Để Quy định số 11 được thực hiện hiệu quả ở cấp cơ sở, Huyện ủy Đam Rông đã lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và các cơ quan nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thống kê của UBND huyện Đam Rông cho thấy, từ năm 2019 đến nay, bí thư đảng ủy các xã thực hiện 432 buổi tiếp công dân; đảng ủy các xã tổ chức

267 cuộc đối thoại (190 cuộc định kỳ, 77 cuộc đột xuất) với 1.842 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Nội dung chủ yếu về thực hiện chế độ chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng; về xây dựng cơ sở hạ tầng; chính sách an sinh xã hội và những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tại các hội nghị đối thoại có 1.749/1.842 ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được giải quyết đúng thẩm quyền (đạt 94%); các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên, đảng ủy các xã đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết và trả lời tổ chức, công dân theo quy định. Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, công chức xã tiếp công dân 1.489 buổi (định kỳ 1.347, đột xuất 142) với 1.036 lượt người. Tại các buổi tiếp

công dân, những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đều được lãnh đạo các địa phương giải đáp. Các ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết được lãnh đạo các xã tiếp thu và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Đồng chí Đa Cát K' Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đam Rông thông tin thêm: Đề đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 11, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp khi xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát đưa nội dung kiểm tra, giám sát về trách nhiệm trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân của người đứng đầu cấp ủy. Thống kê của Huyện ủy Đam Rông cho thấy, từ đầu năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra 7 tổ chức Đảng, giám sát 3 tổ chức Đảng và 3 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong việc thực hiện Quy định số 11 gắn với kiểm tra, giám sát công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Riêng trong năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra đối với 2 tổ chức Đảng và 1 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý trong thực hiện nội dung này; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 24 tổ chức Đảng về thực hiện công tác giải quyết tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên; Thanh tra huyện thực hiện 13 cuộc thanh tra về trách nhiệm của người đứng

đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn cấp ủy, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tuy vậy, bên cạnh những chuyển biến nhất định, Huyện ủy Đam Rông cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện Quy định số 11. Trong đó đáng chú ý có việc một số cấp ủy chưa quan tâm thường xuyên đến việc thực hiện Quy chế về tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, của người đứng đầu cấp ủy và chưa thực sự chú trọng đến việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thủ tục còn rườm rà gây phiền hà cho dân khi đến phản ánh, khiếu nại; công tác tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... còn hạn chế nên vẫn còn tình trạng Nhân dân gửi đơn khiếu nại không đúng địa chỉ và quy định của pháp luật... Để tiếp tục tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Đam Rông đã xác định những nhiệm vụ cụ thể để khắc phục những vấn đề đang tồn tại và triển khai tốt trong thời gian tới. **NGỌC NGÀ**

Đánh giá, rút kinh nghiệm...

TIẾP TRANG 1

... kéo dài nhiều năm và có những mất mát không bao giờ bù đắp được, đó là thiệt hại về người thiệt mạng và mất tích; sang chấn tinh thần của một bộ phận Nhân dân còn kéo dài và hậu quả khó lường. Thủ tướng đánh giá công tác cảnh báo, dự báo cơ bản tốt, sát tình hình, từ sớm, từ xa, nhưng còn có sai sót như chưa dự báo được sớm việc bão giạt cấp 17 khi vào bờ và kéo dài trong đất liền; hoàn lưu bão, mưa lớn kéo dài trên diện rộng, có nơi tới 700 mm; dự báo lượng nước về các hồ đập, sông lớn chưa sát thực tế. Nguyên nhân là trang thiết bị có hạn, đầu tư cho công tác dự báo chưa tương xứng. Theo thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, tính đến ngày 26/9/2024, bão, mưa lũ đã làm 344 người chết và mất tích, gần 2.000 người bị thương; trên 260.000 căn nhà, 1.900 điểm trường bị tốc mái, hư hại, sập đổ, lũ cuốn; hàng loạt công trình hạ tầng năng lượng, viễn thông, giao thông, thủy lợi, đê điều bị sự cố; gần 350.000 ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng, thiệt hại; 8.100 lồng bè, 31.000 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; trên 4,5 triệu gia súc, gia cầm bị chết; hàng trăm ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị sa bồi, thủy phá... ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân. Công tác khắc phục hậu quả bão, lũ đã được triển khai rất quyết liệt, kịp thời với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự tập trung vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ

của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, sự nỗ lực khắc phục khó khăn của người dân, doanh nghiệp. Qua đây, chúng ta thấy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều" được thể hiện rất rõ. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xuất cấp trên 400 tấn gạo, 350 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, y tế, nhu yếu phẩm khác kịp thời hỗ trợ các địa phương cứu trợ người dân. Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động, tiếp nhận ủng hộ tiền và hiện vật trị giá trên 1.760 tỷ đồng. Các tổ chức quốc tế và các nước cứu trợ tiền và hàng trị giá trên 22 triệu USD. Nhiều địa phương trong cả nước, nhiều tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp cho các địa phương và người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị ở địa phương vào cuộc để khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng đánh giá chung, công tác dự báo, cảnh báo, thông tin - truyền thông, lãnh đạo, chỉ đạo, phòng, chống, khắc phục hậu quả bão được làm tương đối tốt và hạn chế tối đa thiệt hại có thể, nhất là về người. Đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, bên cạnh đó, có những việc chưa làm được do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau, nhưng nguyên nhân khách quan là chủ yếu.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 bài học kinh nghiệm quan trọng: Thứ nhất, dự báo, cảnh báo phải kịp thời, chính xác, từ sớm từ xa. Thứ hai, lãnh đạo, chỉ đạo phải bám sát tình hình, quyết liệt, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, có trọng tâm trọng điểm, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì Nhân dân, đất nước. Thứ ba, đặt mục tiêu bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân và nhà nước lên trên hết, trước hết để huy động tổng lực mọi nguồn lực của xã hội, của Nhà nước, đặc biệt là phương châm 4 tại chỗ cho phòng, chống, khắc phục hậu quả. Thứ tư, các ngành, các cấp phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chỉ đạo của cấp trên, tình hình thực tế để chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp. Thứ năm, coi trọng công tác thông tin truyền thông về tình hình thực tế và hướng dẫn, phổ biến kỹ năng ứng phó, phòng, chống, khắc phục hậu quả bão lũ. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu vẫn là không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói, bị rét, không có chỗ ở; các cháu học sinh sớm tới trường, bệnh nhân được chữa bệnh; nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Thủ tướng kêu gọi phát huy tinh thần "mỗi người làm việc bằng hai"; những nơi không bị ảnh hưởng như miền Trung, Tây Nguyên, miền Nam làm bù lại cho những nơi tại miền Bắc bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão lũ, phần

đầu tăng trưởng cao hơn, đạt kết quả phát triển kinh tế - xã hội cao hơn; cũng như khi miền Trung bị bão lũ thì miền Bắc, miền Nam làm bù cho miền Trung, trước đây trong thời kỳ chiến tranh thì tất cả vì miền Nam ruột thịt. Tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu của năm 2024, năm 2025 và của cả nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng đề nghị các bộ, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện và 6 nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ. Nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan sớm hoàn thành khắc phục cơ sở trường học, bệnh viện, trạm xá trong tháng 10/2024, thiếu cơ chế, chính sách thì đề xuất Chính phủ. Rà soát, thực hiện đầy đủ các chính sách với các đối tượng bị tác động. Cùng với đó, rà soát, sơ kết, đề xuất thi đua khen thưởng với những người hy sinh, những tập thể, cá nhân làm tốt, các điển hình tiên tiến, chậm nhất trong tháng 10/2024; xử lý những tập thể, cá nhân làm không tốt, không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vi phạm pháp luật. Riêng với cầu Phong Châu bị sập, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng tỉnh Phú Thọ phải xây dựng lại xong chậm nhất trong năm 2025, nếu cần cơ chế, chính sách thì báo cáo Chính phủ... **TS**

Thúc đẩy hợp tác công tư trong hành trình phát triển bền vững

Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà nằm ở phần cao nhất về phía Nam của dãy Trường Sơn, nơi hội tụ nhiều tiềm năng để trở thành một trung tâm đa dạng sinh học của Việt Nam. Với diện tích gần 70 nghìn ha, ở vị trí trung tâm của vùng rừng tự nhiên nguyên sinh rộng lớn của cao nguyên Lang Biang cùng các yếu tố, lợi thế về địa hình, khí hậu, thổ nhưỡng, VQG Bidoup - Núi Bà được đánh giá là một trong những khu vực có tầm quan trọng hàng đầu trong công tác bảo tồn các mẫu chuẩn hệ sinh thái quốc gia và các loài động, thực vật nguy cấp quý hiếm; đặc biệt là các loài thú lớn của Việt Nam.

Với những giá trị sinh thái, đa dạng sinh học mang tính quốc gia và quốc tế, năm 2015, vườn đã được UNESCO công nhận là vùng lõi của Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới Lang Biang; năm 2018 được ASEAN công nhận là Vườn di sản của ASEAN. Chính vì vậy, nơi đây được đánh giá cao và có tiềm năng lớn để phát triển các hoạt động tạo nguồn thu nhất là về du lịch sinh thái. Tuy nhiên, theo ông Phạm Văn Dân - Phó Giám đốc VQG Bidoup - Núi Bà, hiện nay việc phát triển hoạt động tạo nguồn thu tại VQG Bidoup - Núi Bà vẫn còn hạn chế. Trung bình hàng năm, vườn chỉ thu được khoảng 2 tỷ đồng với gần 10.000 du khách đối với hoạt động du lịch sinh thái.

“Một trong những nguyên nhân chính của hạn chế này là thiếu hụt các nguồn đầu tư để phát triển thương hiệu, hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất; đội ngũ nhân viên vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu trong hoạt động dịch vụ. Do đó, vườn đã xác định hợp tác công - tư là giải pháp trọng tâm phải thực hiện. Thông qua đó, thu hút các nguồn lực bên ngoài tạo được nguồn tài chính bền vững”, ông Phạm Văn Dân cho biết.

Ths. Võ Thị Bích Thùy - Phó Chủ tịch Hội đồng Phát triển sinh kế và khởi nghiệp thuộc Viện Phát triển Du lịch châu Á cho biết: Từ năm 2023, theo thông tin dự báo, định hướng phát triển theo chương trình mục tiêu quốc gia sẽ đẩy mạnh về phát triển du lịch bền vững. Đây chính là cơ hội để VQG Bidoup - Núi Bà theo xu thế chung phát triển của cả nước nhằm nâng cao và chuẩn hóa chất lượng sản phẩm trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

“VQG Bidoup - Núi Bà có nhiều cơ hội để phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái đạt chuẩn OCOPI. Vườn có thể kết hợp với địa

Vườn Quốc gia (VQG) Bidoup - Núi Bà xác định hợp tác công - tư là một giải pháp quan trọng nhằm thu hút các nguồn lực bên ngoài để phát triển trong giai đoạn mới. Đây là "chìa khóa" để giải quyết những khó khăn về nhân lực, vật lực hiện nay của đơn vị.



VQG Bidoup - Núi Bà có nhiều tiềm năng khai thác du lịch trải nghiệm.

phương để được kết nối với hệ thống hỗ trợ OCOPI theo chương trình mục tiêu quốc gia. Và, khi chuẩn hóa được quy trình quản lý chất lượng sản phẩm dịch vụ và du lịch sinh thái thì đơn vị sẽ định vị được sản phẩm trên thị trường mục tiêu. Từ đó, thúc đẩy và khai thác các tiềm năng phát triển nhân xanh cho du lịch sinh thái VQG Bidoup - Núi Bà, thu hút được các dự án công - tư”, Ths. Võ Thị Bích Thùy nói.

Để khai thác chuỗi giá trị từ rừng tự nhiên và bảo tồn, phát triển bền vững tài nguyên rừng, đồng thời phát triển kinh tế địa phương cũng như giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, TS. Lê Văn Hương - Tư vấn dự án các hoạt động hợp tác công - tư tại VQG Bidoup - Núi Bà chia sẻ: Các hợp tác cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái giữa các doanh nghiệp lữ hành với Bidoup - Núi Bà để xây dựng các sản phẩm du lịch mới, cải thiện chất lượng dịch vụ và tăng nguồn khách là phương án khả thi và phù hợp với các sản phẩm du lịch sinh thái đang hoạt động tại vườn như: tham quan tuyến du lịch; bãi cắm trại; dịch vụ lưu trú; tour xem nấm, xem chim; biểu diễn

văn hóa công chiêng; dịch vụ diễn giải; vườn thực vật; nhà hàng...

Đặc biệt, vườn định hướng triển khai các hoạt động hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Bidoup - Núi Bà sẽ cung cấp hiện trường và hỗ trợ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học, giảng viên, học sinh, sinh viên. Đồng thời, xây dựng mạng lưới liên kết các nhà khoa học trong nước và quốc tế quan tâm đến bảo tồn. Từ các hoạt động này, vườn sẽ tăng cường phối hợp để xuất các dự án hỗ trợ phát triển chính thức; liên danh, liên kết đầu tư các đề tài, dự án khoa học công nghệ liên quan đến bảo tồn cũng như hợp tác với các tổ chức phi chính phủ và hợp tác hình thành các trung tâm, trạm nghiên cứu hiện trường...

Ngoài ra, xây dựng và vận hành mô hình trường học UNESCO qua mô hình giáo dục vì sự phát triển bền vững; phát triển ứng dụng chuyển đổi số với mục đích đưa tất cả các giá trị của VQG Bidoup - Núi Bà lên môi trường số; hợp tác xây dựng và vận hành hệ thống đóng góp xã hội cho công tác bảo tồn...

HƯƠNG LY

Lâm Hà hỗ trợ 10 phương án sản xuất nông nghiệp

Trung tâm Nông nghiệp Lâm Hà đã được giao làm chủ đầu tư 10 phương án sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn năm 2024, tổng dự toán kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng.

Trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ gần 93,5%; hộ dân đối ứng hơn 6,5%.

Phương án sản xuất nông nghiệp với 10 nhóm cộng đồng được hỗ trợ, tổng số 231 thành viên thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ đại diện tổ cộng đồng do người dân trong thôn bình xét...

Địa bàn triển khai 10 phương án sản xuất thuộc các thôn Tân Lập (xã Đan Phượng); Tân Bình, Bằng Sơn, Kon Pang, Phi Tô, Tân Hợp (xã Tân Thanh); Buôn Chuối (xã Mê Linh); Tân Lin (xã Tân Văn); Preteing 2 (xã Phú Sơn); Tô dân phố Ryông Sre (thị trấn Đinh Văn).

VŨ VĂN

CÁT TIÊN: Tổng sản lượng lương thực sản xuất trong 9 tháng đầu năm đạt hơn 53.900 tấn

Theo UBND huyện Cát Tiên, trong 9 tháng đầu năm, huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với ứng dụng công nghệ cao.

Qua đó, Nhân dân thực hiện sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu thắng lợi với tổng diện tích đạt hơn 19.154 ha, đạt hơn 97% kế hoạch cả năm; tổng sản lượng lương thực đạt hơn 53.900 tấn. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được mã số vùng trồng cho 9 vùng; duy trì và phát triển được 18 chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm với diện tích khoảng 2.600 ha. Tiếp tục quan tâm triển khai Đề án phát triển chăn nuôi bò sữa với tổng đàn hiện 470 con với sản lượng sữa đạt bình quân 5,6 tấn sữa/ngày.

H.S.A

Cát Tiên hỗ trợ 13 nông hộ chuyển đổi vườn hộ, vườn tạp

Huyện Cát Tiên bắt đầu triển khai hỗ trợ 13 nông hộ trên địa bàn thị trấn Cát Tiên cải tạo vườn hộ, vườn tạp, chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn, định mức hỗ trợ 5 triệu đồng/ha.

Trong đó có 9 nông hộ chuyển đổi 30.130 m² sang trồng các giống sầu riêng Ri6, Mongthong; 2 nông hộ trồng 15.700 m² măng cụt; 1 nông hộ trồng 2.000 m² dưa xiêm; 1 nông hộ trồng 1.500 m² chôm chôm Thái.

Đây là những hộ có diện tích vườn hộ, vườn tạp đang để trống hoặc canh tác những loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp, không có lợi thế cạnh tranh cao như mía, điều, mì..., nên có nhu cầu chuyển đổi trồng mới các loại cây ăn quả nói trên.

Cụ thể, 1 hộ chuyển đổi nhiều diện tích nhất với 13.000 m² trồng măng cụt; 4 hộ chuyển đổi ít diện tích nhất với mỗi hộ 1.500 m² trồng dưa xiêm, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt...

MẠC KHẢI

SỔ TAY PHÓNG VIÊN

Phát triển sâu riêng chất lượng, hiệu quả và bền vững

UBND huyện Di Linh tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng UBND cấp xã tiếp tục triển khai những giải pháp phối hợp để phát triển sâu riêng đạt chất lượng, hiệu quả và bền vững trên địa bàn.

Theo đó, Trung tâm Nông nghiệp tập huấn cho nông dân về quy trình canh tác tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; điều tra, theo dõi, phòng trừ sinh vật gây hại; thực hành sản xuất VietGAP, GlobalGAP, Organic, tuần hoàn; thiết lập mã số vùng trồng. Phòng Kinh tế và Hạ tầng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, liên kết đầu tư cơ sở chế biến và tiêu thụ sâu riêng; quảng bá vùng sản xuất sâu riêng trên sàn giao dịch nông sản; cung cấp thông tin thị trường cho tổ chức, cá nhân trồng sâu riêng. Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai

cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cơ sở sơ chế, bảo quản, chế biến, nhất là chế biến sâu và cấp đông; kết nối giữa doanh nghiệp thu mua trong và ngoài tỉnh với cá nhân, tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác trồng sâu riêng.

Về phía UBND các xã, thị trấn Di Linh khuyến cáo người dân không tự phát mở rộng diện tích sâu riêng tại các vùng đất đai không phù hợp, không chủ động nguồn nước tưới tiêu; không tự phát chặt phá cây trồng khác để chuyển sang trồng mới sâu riêng ô ạt, thiếu kiểm soát, không theo định hướng vì có thể dẫn đến cung vượt cầu, giá thành thấp và kém hiệu quả kinh tế.

Với những giải pháp triển khai đồng bộ nói trên, toàn huyện Di Linh phấn đấu đạt

mục tiêu phát triển diện tích sâu riêng đến năm 2030 khoảng 6.500 ha, sản lượng trên 100.000 tấn, tăng 65.000 tấn so với năm 2024. Trong đó phân bố ở các xã Hoà Nam, Đinh Trang Hoà, Hoà Bắc, Hoà Trung, Liên Đàm, Đinh Lạc, Tân Thượng, Tân Lâm, Đinh Trang Thượng áp dụng đồng bộ biện pháp kỹ thuật tưới nước, bón phân tiết kiệm, chủ động phòng trừ sâu bệnh, xử lý ra hoa, rải vụ thu hoạch.

Đặc biệt gắn phát triển vùng sản xuất tập trung với hình thành chuỗi liên kết từ xây dựng vùng trồng đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nhằm tạo ra các vùng nguyên liệu đủ lớn để thu hút đầu tư chuyên canh sâu riêng đạt yêu cầu chất lượng, hiệu quả và bền vững của cao nguyên Di Linh.

VĂN VIỆT

Ứng dụng khoa học, công nghệ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa

Lâm Đồng là nơi sinh sống lâu đời của 4 dân tộc bản địa K'Ho, Mạ, Churu, M'Nông và 47 dân tộc anh em từ mọi miền đất nước về đây lập nghiệp. Sự phong phú, độc đáo trong phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống, kỹ thuật canh tác, văn hóa nghệ thuật dân gian, văn hóa ẩm thực, trang phục truyền thống của các dân tộc anh em hội tụ làm cho Lâm Đồng là vùng đất giàu bản sắc.



Họa văn trang trí của các dân tộc bản địa Lâm Đồng đã được nghiên cứu hệ thống.

Trong thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học, công nghệ (KHCN) nhằm bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số của Lâm Đồng. Các nhiệm vụ KHCN đã tập trung nghiên cứu: bảo tồn các làng nghề truyền thống của dân tộc bản địa; bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống, phục hồi và phát huy giá trị hoa văn trang trí của các dân tộc bản địa; ứng dụng công nghệ 4.0 để hỗ trợ quản lý, bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị của các hiện vật, di tích, bảo tàng... Với sự phong phú, độc đáo về văn hóa của cộng đồng các dân tộc, kết quả các nghiên cứu đạt được đã trở thành một trong những nội lực quan trọng cho quảng bá du lịch địa phương.

Cụ thể, đề tài "Nghiên cứu thực trạng nghề thủ công của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" đã cho thấy một số dân tộc bản địa Mạ, K'Ho, Churu, M'Nông, S'tiêng đang duy trì sản xuất các nghề thủ công gồm: nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, nhẵn bạc, rượu cần, nghề đan lát mây tre, nghề rèn. Đề tài đã đưa ra các kiến nghị để phát triển các nghề thủ công truyền thống; xây dựng cơ chế, chính sách giúp người dân tộc tổ chức các mô hình sản xuất thủ công phù hợp; đào tạo, bồi dưỡng chủ cơ sở sản xuất thủ công là người dân tộc; đầu tư dự án nghiên cứu, khôi phục, bảo tồn bí quyết nhuộm sợi dệt thổ cẩm bằng lá cây; hỗ trợ thành lập cơ sở sản xuất nhẵn bạc; hình thành tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh thổ cẩm, xây dựng mô hình thôn buôn làm nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, làm nhẵn bạc gắn với du lịch.

Nghiên cứu "Phát huy truyền thống Churu và xây dựng làng văn hóa - du lịch tại xã Pró, huyện Đơn Dương" đã chỉ ra những loại hình, loại thể văn hóa truyền thống của

người Churu qua tín ngưỡng, phong tục tập quán, lễ hội, y phục, trang sức, ẩm thực, nghề thủ công, âm nhạc, văn học dân gian, mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng... Tất cả các tài nguyên văn hóa này có thể vận dụng để hình thành các sản phẩm đặc thù phục vụ du lịch; đồng thời bảo tồn và phát huy có chọn lọc, có hệ thống các giá trị văn hóa.

Nhiều nghiên cứu mang lại hiệu quả thiết thực như các đề tài: Đánh giá kết quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng; Suru tầm, bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc hiện nay...

Đề tài "Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng" đã đề ra các giải pháp kỹ thuật bảo tồn di tích, phục chế số hóa, tái hiện lại một số lễ hội và mạnh dạn đưa ra những giải pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ, phục dựng các công trình kiến trúc mà phần lớn là phế tích đã đổ nát bằng các phương pháp nghiên cứu so sánh, số hóa, phục dựng, phác họa mô hình 3D, đặt ra vấn đề ứng dụng công nghệ 4.0 trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử.

Trong xu thế chuyển đổi số toàn cầu, Cách mạng công nghiệp 4.0, vấn đề ứng dụng công nghệ vào bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa đã được đặt ra. Việc nghiên cứu áp dụng công nghệ mới vào xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa 3D và xây dựng di tích, bảo tàng ảo phục vụ cho người dân và du khách trong nước và trên toàn thế giới là cần thiết, cấp bách, phù hợp với xu thế toàn cầu. Sở KHCN đã và đang triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ 4.0 để xây dựng Bộ dữ liệu các dân tộc thiểu số trong

quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại Bảo tàng và Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên.

Trong đó, đề tài "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong xây dựng Bộ dữ liệu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng sẽ xây dựng Danh mục số hóa hệ thống di sản văn hóa của các dân tộc thiểu số trong tỉnh; xây dựng hệ thống phần mềm quản lý, có mã định danh, loại hình, dân tộc, khu vực địa lý phổ biến, nguồn gốc, lịch sử cư trú, văn hóa, phong tục tiêu biểu... với giao diện tiếng Việt, nội dung phong phú, có tính tương tác, kết nối thuận tiện cho khai thác, sử dụng. Đề tài "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Bảo tàng Lâm Đồng" và đề tài "Ứng dụng công nghệ 3D trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Khảo cổ Cát Tiên" đang tiến hành số hóa cơ sở dữ liệu hồ sơ khoa học cho toàn bộ hiện vật, phục dựng 3D cho các hiện vật tiêu biểu, tích hợp vào hệ thống phục vụ tham quan trên môi trường mạng internet; định mã QR code thông tin đầy đủ, phản ánh được diện mạo cơ bản của di tích, số hóa hồ sơ khoa học, dữ liệu cho các hiện vật, ứng dụng công nghệ 3D, thực tế ảo tái hiện sinh động di tích.

ThS.Võ Thị Hào - Giám đốc Sở KHCN Lâm Đồng cho biết: Trong thời gian tới, với định hướng quan tâm hơn nữa công tác nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào lĩnh vực xã hội - nhân văn, ngành KHCN sẽ có nhiều đề tài thiết thực nhằm đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong quản lý, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử góp phần gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em, tạo nền tảng để phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

QUỲNH UYẾN

Người cao tuổi hệ thống

Trao đổi với chúng tôi, ông Đàm Xuân Đều - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng cho biết: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; Phong trào Người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là ở thôn, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả rất tốt. Với tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" đội ngũ cán bộ người cao tuổi các cấp đã chủ động, nhiệt tình tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử nơi cư trú; sẵn sàng nhận nhiệm vụ, đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, điều hành ở thôn, tổ dân phố. Qua đó, tiếp tục khẳng định uy tín của người cao tuổi trong cộng đồng, xã hội.

Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 3.487 người cao tuổi làm kinh tế giỏi; trong đó 390 người hiện là chủ trang trại, doanh nghiệp; 1.526 người cao tuổi là cán bộ khuyến học; 38.886 người cao tuổi tham gia Phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm tại cơ sở; 30.786 người cao tuổi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; hằng năm, trên 90% gia đình người cao tuổi đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 625 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, dân vũ... thu hút hơn 15.800 người cao tuổi tham gia; 122 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, với

Thời gian qua, các hội viên người cao tuổi tích cực tham gia đời sống, tích cực thể hiện, tham gia công tác ở thôn, tổ dân phố; tích cực tham gia các hoạt động ở khu dân cư, đồng viên gia đình; tích cực tham gia các hoạt động của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5.975 thành viên, trong đó thành viên là nữ 3.042 người, thành viên dưới 60 tuổi 2.906 người; kinh phí vận động được hơn 4.106 triệu đồng, số thành viên được vay vốn từ quỹ của câu lạc bộ 549 thành viên; hầu hết các xã, phường, thị trấn có quỹ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; quỹ Hội có ở hầu hết các chi hội, hiện có hơn 34.222 triệu đồng.

Theo đó, hoạt động chăm sóc, động viên người cao tuổi được quan tâm chu đáo hơn. Từ năm 2019-2024, từ nguồn xã hội hóa, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh thăm, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn 500 triệu đồng, phối hợp làm thẻ hội viên và giấy mừng thọ cho người cao tuổi, kinh phí hơn 802 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà tình thương cho người cao tuổi nghèo tại huyện Lạc Dương và Đam Rông, kinh phí 240 triệu đồng; hai năm một lần phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao và Liên hoan văn nghệ người cao tuổi toàn tỉnh. Tỉnh Hội đã tổ chức thành công, kịp thời ghi nhận, biểu dương các thế hệ người cao tuổi, tạo sự lan toả trong xã hội thông qua "Hội nghị biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023";

Phát huy

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 5.712 người cao tuổi (NCT) là bí thư, phó bí thư chi bộ; tổ trưởng, tổ phó dân phố; trưởng thôn, phó thôn; trưởng, phó ban công tác Mặt trận; tổ trưởng tổ an ninh Nhân dân; trưởng ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng; chi hội trưởng các đoàn thể; tổ hòa giải cơ sở.

Phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" trong tỉnh tiếp tục được xây dựng và nhân rộng. NCT tham gia góp ý dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tham gia giám sát cán bộ đảng viên, công chức và đại biểu dân cử tại địa bàn dân cư. NCT chủ động tham gia xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu"; "Khu dân cư tiêu biểu"; khu dân cư an toàn về an ninh trật tự; Phong trào "Sáng, xanh, sạch, đẹp"; "Vườn xanh, ngõ sạch, đường đẹp"; vận động không rải tiền vàng mã... NCT tham gia tuyên truyền vận động Nhân dân, gia đình và bản thân NCT gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa bàn, chủ động tham gia công tác xã hội.



Các thành viên

Ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bảo Lâm, kiêm Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Bảo Lâm cho biết: Toàn huyện hiện có 402 NCT tham gia công tác xã hội trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, khuyến học, thanh tra Nhân dân, chữ thập đỏ tại cơ sở. Công tác chăm lo cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa, trong dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 đã thăm hỏi, tặng quà tết 1.594 suất,

HƯỚNG ỨNG NGÀY QUỐC TẾ NGƯỜI CAO TUỔI 1/10

Nỗ lực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở

Người cao tuổi ở Lâm Đồng đã không ngừng phát huy bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều người đã cống hiến suốt đời, có người hơn 80 tuổi vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội, con cháu, cộng đồng chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước...



Ban Đại diện Hội NCT tỉnh luôn kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên người cao tuổi có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Hội nghị biểu dương người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2024; Tổng kết 10 năm Già làng khu vực Tây Nguyên thực hiện Quyết tâm thư (2009-2019)...

Qua đó, đã kịp thời tôn vinh, biểu dương một số gương điển hình, đại diện lĩnh vực, giới, thành phần như: ông Lưu Nam Quang - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 6, Phường 2, TP Bảo Lộc, Chi bộ 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bản thân hoàn thành xuất

sắc nhiệm vụ 12 năm; năm 2021, được Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền; ông Đỗ Nhật Thăng - Bí thư Chi bộ, Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi Tổ dân phố 20, Phường 6, TP Đà Lạt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, được UBND TP Đà Lạt tặng Giấy khen trong phong trào "Tuổi cao - Gương sáng", "" Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ông Lê Ngọc Hiếu - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Nghĩa

Lập 3, thị trấn Thanh Mỹ, huyện Đơn Dương, chi bộ và bản thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, được Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019-2023; Tổ dân phố đạt danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" 5 năm liên tục, khu dân cư đạt danh hiệu "Khu dân cư kiểu mẫu cấp huyện, cấp tỉnh"...

Những người cao tuổi này không những là gương điển hình tiêu biểu trong Phong trào "Người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị thôn, tổ dân phố" mà còn là gương điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua "Tuổi cao - Gương sáng" ở cơ sở: Làm kinh tế giỏi, giúp nhau xóa đói, làm giàu chính đáng; xây dựng khu dân cư văn hóa, "Khu dân cư kiểu mẫu", "Khu dân cư tiêu biểu"; xây dựng gia đình kiểu mẫu "ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau"...

Sự đóng góp của người cao tuổi đã góp phần quan trọng vào quá trình nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, đạt được kết quả nổi bật như đến đầu năm 2024 có 5 huyện và 109/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hai thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới; có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,94%; hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số còn 5,65%; thu nhập bình quân đầu người hơn 86 triệu đồng.

NGUYỆT THU

Vai trò người cao tuổi



Trong Câu lạc bộ Liên thế hệ tại Thôn 7, xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm) biểu diễn hát then, đàn tính, lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Tày.

với tổng số tiền là gần 660 triệu đồng. Trong đó, các xã, thị trấn thăm hỏi, tặng 1.552 suất quà, trị giá hơn 638 triệu đồng từ nguồn của địa phương và xã hội hóa.

Tổng số NCT tại Bảo Lâm được chúc thọ, mừng thọ ở các độ tuổi từ 70-75-80-85-90-95-100 trên 100 tuổi có 985 cụ với tổng số tiền hơn 476 triệu đồng. Nhìn chung, việc triển khai công tác chăm lo cho NCT có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết và

công tác chúc thọ, mừng thọ cho NCT nằm trong độ tuổi quy định, đúng đối tượng, thực hiện chu đáo, trang trọng, ân cần, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm sâu sắc. Đặc biệt, có nhà tài trợ tích cực cho hoạt động này trong 2 năm 2022-2023, Công ty Hoa Ly đã tài trợ cho NCT các xã, thị trấn trị giá hơn 61 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhân Ngày truyền thống NCT 6/6 năm 2024, Ban đại diện Hội NCT tỉnh Lâm Đồng đã trao 20 suất quà từ Quỹ

chăm sóc và phát huy vai trò NCT Việt Nam cho 20 cụ ở xã Lộc Ngãi, Lộc Quảng có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 700 ngàn đồng/suất.

Huyện Bảo Lâm đã tổ chức thành công Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia hệ thống chính trị tại thôn, tổ dân phố giai đoạn 2019-2024. Trong đó, có 39 đại biểu dự hội nghị biểu dương cấp huyện. Toàn huyện hiện có 14 Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với 689 thành viên; có 354 thành viên từ 60 tuổi trở lên; 21 thành viên là hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Quỹ của CLB đã huy động được 364,5 triệu đồng giúp cho 39 thành viên vay vốn từ quỹ này. Bên cạnh đó, có 53 CLB văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đã 1.346 thành viên tham gia. Hoạt động của các CLB đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, nổi bật là tập hợp được nhiều cụ tham gia vào hoạt động dưỡng sinh nâng cao sức khỏe và tổ chức giao lưu với các xã, thị trấn trong và ngoài huyện với các bộ môn thể thao khác.

Đặc biệt, tại 27 chi, tổ hội đã xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với hơn 157 triệu đồng. Lực lượng hội viên NCT tại 11 đơn vị cấp xã tham gia sinh hoạt chân quỹ với số tiền tự đóng góp khoảng 4,6 tỷ đồng...

XEM TIẾP TRANG 8

Thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) đến năm 2030, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch về việc chăm sóc sức khỏe NCT đến năm 2030 và triển khai Chương trình Quốc gia về NCT giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tổ chức quán triệt, triển khai tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất và hành động của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng trong bảo vệ chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi



Bác sĩ theo dõi sức khỏe bệnh nhân cao tuổi đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm.

Ngành Y tế Lâm Đồng chỉ đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai các chương trình, kế hoạch, Đề án liên quan đến chăm sóc sức khỏe NCT. Tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho tình nguyện viên, cộng tác viên, người giúp việc và bản thân NCT về chăm sóc NCT tại gia đình, cộng đồng. Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tập huấn trực tuyến cho các bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ, viên chức phụ trách chương trình của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố về chăm sóc sức khỏe NCT. Các hoạt động được triển khai tại 12 huyện, thành phố với 142/142 xã, phường, thị trấn. Các huyện, thành phố thực hiện tư vấn và triển khai khám chữa bệnh cho NCT nhân Ngày quốc tế NCT 1/10.

Trong năm 2023, ngành Y tế Lâm Đồng đã tổ chức được 12.014 buổi tư vấn về chăm sóc sức khỏe NCT với 23.377 người tham dự. Tỷ lệ NCT được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm đạt 60,5% (kế hoạch năm 60%). Tỷ lệ NCT được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe đạt 62,3% (kế hoạch năm 60%).

Bác sĩ Đỗ Phú Lương - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm cho biết: Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT huyện Bảo Lâm đến năm 2030. Hàng năm, tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì NCT Việt Nam" trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan, các tổ chức, đoàn thể hướng dẫn triển khai kế hoạch trên địa bàn huyện. Xây dựng và tổ chức chi đạo các trạm y tế xã, thị trấn thực hiện kế hoạch chăm sóc sức khỏe NCT hàng năm. Hàng năm xây dựng kế hoạch

cân đối ngân sách của đơn vị, rà soát bổ sung mua sắm và phân phối, chuyển giao các trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu cho đơn vị, bao gồm cả trạm y tế xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe NCT và phục hồi chức năng cho NCT tại cộng đồng. Thường xuyên tư vấn, tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại trạm y tế tại các xã, thị trấn, bao gồm kiến thức rèn luyện thân thể, đặc biệt các bệnh hay gặp ở NCT...

Kết quả đạt được trong những năm qua, Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã thực hiện triển khai chuyên môn trong Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Trong tiêu chí về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền có chỉ tiêu về quản lý sức khỏe tại nhà, quản lý sức khỏe NCT, quản lý học sinh trên địa bàn. Đến nay, tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2030; trong tiêu chí về dân số - kế hoạch hóa gia đình có chỉ tiêu về chăm sóc sức khỏe NCT. Đến thời điểm này, Bảo Lâm có 15.088 NCT, chiếm 11,68% dân số toàn huyện; trong đó, số NCT từ 60 - 79 tuổi là 13.084 người; số NCT từ đủ 80 tuổi trở lên là 1.509 người; số NCT trên 90 tuổi là 387 người; số NCT trên 100 tuổi là 34 người. Tỷ lệ NCT có thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) (bắt buộc và tự nguyện) đạt 86%. Số NCT từ 80 tuổi trở lên được cấp thẻ BHXH với 1.507 thẻ, chiếm 10%. Có 2.371 NCT được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe; trên 28.863 lượt NCT mắc các chứng bệnh người già và bệnh thông thường được khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; trong đó có 7.767 NCT được khám sức khỏe định kỳ, số NCT được lập hồ sơ theo dõi, quản lý sức khỏe là 2.450 người...

XEM TIẾP TRANG 8

Ngừng cung cấp dịch vụ 2G từ 15/10

Lịch tắt sóng 2G chính thức được lùi sang ngày 15/10, trong bối cảnh cả nước còn khoảng 3,4 triệu thuê bao chỉ sử dụng công nghệ 2G (2G only).

Ngừng cung cấp dịch vụ 2G

Ngày 3/7/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra lộ trình dừng mạng di động 2G tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình này sẽ kéo dài 2 năm. Ngày 15/9/2024, hệ thống 2G sẽ ngừng phục vụ các thuê bao sử dụng máy điện thoại 2G-only. Ngày 15/9/2026, hệ thống 2G sẽ chính thức ngừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 10 về việc “ngưng hiệu lực thi hành quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 03 và điểm a, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 04” liên quan đến quy hoạch các băng tần dùng trong mạng 2G tại Việt Nam.

Hai Thông tư 03 và 04 có điều khoản không cung cấp dịch vụ cho thiết bị đầu cuối thuê bao chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM, tức thiết bị 2G only, kể từ ngày 16/9 (trừ trường hợp cung cấp dịch vụ tại khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK hoặc cho các thiết bị M2M).

Với Thông tư số 10, việc thi hành điều khoản trên sẽ chuyển sang 15/10.

Việc lùi thời gian tắt sóng 2G để có thêm thời gian dành nguồn lực khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và tình hình lũ lụt sau bão, vừa hỗ trợ chuyển đổi máy điện thoại 4G cho các thuê bao 2G only, đặc biệt là thuê bao ở vùng sâu, vùng xa và các



Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng 2G từ 15/10.

kinh, thành phố ảnh hưởng bởi bão, lụt, nhằm đảm bảo thông tin liên lạc của người sử dụng

Sau 15/10, nhà mạng sẽ dừng cung cấp dịch vụ 2G. Người dùng phải nâng cấp lên thiết bị từ 3G trở lên để tiếp tục sử dụng. Như vậy, mạng 2G sẽ không còn được cung cấp cho thiết bị đầu cuối thuê bao mà chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G only), trừ một số trường hợp phục vụ cho các mục đích đặc biệt.

Bộ cũng cho biết sẽ không cấp phép lại việc sử dụng các băng tần 900/1800MHz nếu doanh nghiệp không có phương án đảm bảo không còn thuê bao sử dụng thiết bị đầu cuối chỉ hỗ trợ tiêu chuẩn GSM (2G only) hoạt động trên mạng từ ngày 15/10. Quá trình chuyển đổi trên sẽ kéo dài đến hết ngày 15/9/2026. Sau khoảng thời gian này, hệ thống 2G sẽ dừng hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chương trình hỗ trợ kinh phí mua máy smartphone 4G hoặc điện thoại feature phone

4G, đồng thời ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi đến ngày 15/10.

Đề triển khai, Cục Viễn thông cùng các doanh nghiệp viễn thông di động đã triển khai giải pháp kiểm soát, ngăn chặn các máy điện thoại di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G (2G only) không hợp quy kết nối vào mạng viễn thông di động. Đây được xem là một động thái mạnh tay từ Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm ngăn chặn điện thoại 2G nhập lậu vào thị trường Việt Nam, hướng tới ngừng hoàn toàn việc hỗ trợ điện thoại 2G trong tương lai gần. Động thái trên cũng thúc đẩy người dân dần dịch chuyển qua các thiết bị 4G thế hệ mới.

Tắt sóng 2G, đưa người dân đến môi trường số

Ông Nguyễn Phong Nhã - Phó cục trưởng Cục Viễn thông, khẳng định rằng một nhà mạng không thể cùng lúc tồn tại công nghệ 2G, 3G, 4G, 5G nên việc dừng công nghệ 2G là rất cần thiết. Các nhà mạng cần có những thống kê từ các quận, huyện ở mọi khu vực trên cả nước, từ đó đưa ra phương án hỗ trợ người dùng

ở một số vùng khó khăn chuyển sang công nghệ mới. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng chính quyền địa phương, huy động nguồn hỗ trợ từ việc xã hội hóa để giúp đỡ người dân thuộc diện trong chính sách có thể chuyển đổi sang 4G một cách đồng bộ.

Việc lựa chọn phương án tắt sóng 2G để thúc đẩy thực hiện mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, chương trình đặt mục tiêu phổ cập mạng di động 4G/5G và điện thoại thông minh (smartphone) đến từng người dân Việt Nam. Đây sẽ là cuộc cách mạng để thúc đẩy Chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số... một cách nhanh chóng và cũng là động lực quan trọng đưa Việt Nam phát triển nhanh, mạnh hơn. Việc 100% người dân sử dụng smartphone sẽ thúc đẩy những dịch vụ số phong phú hơn, dịch vụ dữ liệu được sử dụng nhiều hơn, nhà mạng có thêm doanh thu và cơ hội phát triển mới.

Trong 2 năm qua, các nhà mạng VNPT, Viettel, Mobiphone... đã chủ động tắt các trạm riêng lẻ không phát sinh hoặc phát sinh rất ít lưu lượng. Doanh nghiệp đã kết hợp cả hoạt động kỹ thuật cũng như tuyên truyền cho thuê bao trong khu vực và tiến hành tắt sóng khoảng 10% trạm riêng 2G.

Tại Lâm Đồng, để thực hiện lộ trình này, hiện các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực triển khai các chính sách để hỗ trợ người dân, trong đó hỗ trợ thuê bao chuyển đổi sang sử dụng máy điện thoại công nghệ cao hơn, hỗ trợ một phần kinh

phí mua máy Smart phone 4G hoặc điện thoại Feature 4G, đồng thời ban hành các gói cước hỗ trợ thuê bao chuyển đổi. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông còn phát triển các trạm thu phát sóng di động đảm bảo vùng phủ mạng 4G thay thế mạng 2G.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, hiện nay toàn tỉnh có trên 83.000 thuê bao di động còn sử dụng công nghệ 2G, trong đó mạng Viettel chiếm 60 ngàn thuê bao, số còn lại là các mạng di động Vinaphone, Mobiphone và Vietnamobile.

Ông Hoàng Văn Bằng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết: Việc dừng công nghệ 2G là điều kiện để người dân có thêm cơ hội sử dụng các dịch vụ thông minh hơn, tham gia vào hoạt động chuyển đổi số của Chính phủ, thực hiện kết nối trong xã hội số, kinh tế số, như: thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tiếp cận thông tin, trải nghiệm các tính năng của thiết bị thông minh có kết nối internet. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", nhằm hỗ trợ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và thành thị có thể chuyển sang thiết bị 4G, các nhà mạng viễn thông liên tục triển khai các chính sách như: Giảm giá gói cước, hỗ trợ đổi, mua mới thiết bị...

Trong thời gian tới, các doanh nghiệp tăng cường hỗ trợ của người sử dụng, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, xây dựng mạng lưới đảm bảo cung cấp dịch vụ, để đảm bảo các thuê bao di động có cơ hội sử dụng công nghệ mới; cùng chung tay với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước xây dựng mạng viễn thông hiện đại, an toàn.

DIỄM THƯƠNG

Khẩn trương hạ tải trọng đỉnh đồi có nguy cơ sạt lở cao

Hiện nay nhiều vị trí có nguy cơ sạt lở đất ảnh hưởng tới tài sản và tính mạng của các hộ dân đang được một số địa phương tính toán để hạ tải trọng đất đỉnh đồi mái dốc theo chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Hơn hai tháng sau 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Đa K' năng làm người 3 tử vong vào trung tuần tháng 7/2024, chính quyền huyện Đam Rông đã khẩn trương cho rà soát từng vị trí đồi núi các hộ dân sinh sống phía dưới có nguy cơ sạt trượt để có phương án giảm thiểu rủi ro.

Tiến hành biện pháp trên quyết liệt nhất có lẽ là trên địa bàn xã Đa K' năng. Ông Nguyễn Bá Nhân - Chủ tịch UBND xã cho biết, qua rà soát địa phương có ít nhất 20 điểm, tương đương ảnh hưởng khoảng 20 hộ dân nằm trong danh sách phải hạ tải trọng đồi núi dốc. Trong đó hầu hết các vị trí người dân đã bạt mái dốc trước đây để tạo mặt bằng làm nhà ở, tạo ra mái đất có độ dốc lớn, không được gia cố hay giạt cấp để hạ tải trọng trên đỉnh mái nên dẫn đến dễ xảy ra tình trạng sạt lở khi có mưa lớn, mưa kéo dài.

Bắt đầu thực hiện từ cuối tháng 7, hiện nay hàng trăm khối đất đã được người dân cùng sự hỗ trợ của chính quyền xã vận chuyển ra khỏi khu vực nguy cơ sạt trượt, sau đó giạt cấp đỉnh đồi thấp xuống trung bình từ 3 tới 6 m, thực hiện các biện pháp gia cố khác.

“Chúng tôi đã thực hiện hạ tải trọng đồi núi bằng phương pháp giạt cấp bờ taluy xong 17 điểm, còn 2 điểm hai hộ gia đình đang làm, một điểm do khối lượng đất hạ tải rất lớn các phòng, ban của huyện đã lên phương án, sẽ tiến hành triển khai trong những ngày tới” - ông Nhân thông tin.

Theo kết quả rà soát, trên địa bàn huyện có 47 điểm có nguy cơ sạt lở, trong đó 8 điểm có nguy cơ sạt lở cao với 146 hộ dân nguy cơ bị ảnh hưởng và tới thời điểm này cơ bản các điểm trên đã được chính quyền địa phương vận động người dân hạ cấp bờ taluy, giảm thiểu tối



Các khu vực đồi dốc phía dưới có dân cư sinh sống, các địa phương cùng người dân đang khẩn trương giạt cấp taluy, hạ tải trọng đỉnh đồi mái dốc.

đa tình trạng đất ngâm nước gây ra sạt trượt đất.

Trước đó nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Đam Rông thường chọn sinh sống bám theo dọc các trục đường giao thông. Nhiều vị trí đường thường có mái taluy âm và dương cao nên tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng khi xảy ra sạt lở đất. Đây là thực tế đã tồn tại không chỉ trên địa bàn huyện Đam Rông mà xảy ra tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

Tương tự trên địa bàn huyện Đức

Trọng thống kê có 34 điểm có nguy cơ sạt lở, sụt lún và lũ quét, tập trung chủ yếu tại các xã Đa Quyn, Hiệp Thạnh, Bình Thạnh và thị trấn Liên Nghĩa... Riêng tại địa bàn thôn Bắc Hội, xã Bình Thạnh hiện có 3 vị trí là khu vực mỏ đá Trọng Minh (thôn Bắc Hội), khu vực 35 ha thuộc lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý có nguy cơ sạt lở, sạt trượt, cây ngã, ảnh hưởng trên 10 hộ dân đang sinh sống phía dưới.

Hiện tại huyện Đức Trọng đang rà

soát từng vị trí cụ thể để xây dựng phương án hạ tải trọng đất đỉnh đồi, mái dốc. Đây là giải pháp lâu dài địa phương đang triển khai để giảm bớt sạt lở, tránh tình trạng đến thời điểm mưa lớn, chính quyền địa phương phải yêu cầu người dân phải di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thống kê hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 510 vị trí có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập lụt, trong đó có nhiều điểm taluy cao, nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của người dân trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Theo đánh giá, bên cạnh nguyên nhân khách quan do yếu tố thời tiết, địa chất đặc trưng đồi núi cao, nền đất yếu,... thì hoạt động xây dựng, san gạt, đào đắp tạo mặt bằng xây dựng để xây dựng công trình của tổ chức, cá nhân tại các vị trí, khu vực sườn dốc, taluy âm/dương cao, có nguy cơ sạt trượt cũng là một trong nguyên nhân gây sạt lở, trượt, nứt đất và gây tác động đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Về giải pháp thực hiện hạ tải trọng đất đỉnh đồi, mái dốc nhằm giảm thiểu nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết,...

XEM TIẾP TRANG 8

Người dân mong chờ được an cư trên đất nhà

C hủ hộ mỗi mòn chờ đợi ở đây chính là bà Đặng Thị Tý, sinh năm 1974, hiện đang cư trú tại Tô 18 An Sơn, Phường 4, TP Đà Lạt.

Bà Tý cho biết, trước đây gia đình bà được cha mẹ cho thừa kế 1 lô đất rộng 350 m² trên đất của gia đình để làm nhà ở. Lô đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, do em gái ruột của bà Tý là bà Đặng Thị Tuyết đứng tên. Trên lô đất này bà Tý đã trồng hoa màu và có làm căn nhà nhỏ để ở từ năm 1998.

Trong tháng 2/2006, UBND thành phố đã có quyết định thu hồi đất khu vực bà ở để triển khai Khu quy hoạch dân cư An Sơn, trong đó có quyết định thu hồi 138 m² đất nhà bà. Gia đình bà lúc đó đã bàn giao 85 m² cho dự án theo yêu cầu với số tiền đền bù lúc đó cho 85 m² đất là 2,89 triệu đồng, do anh trai trong nhà bà đứng ra nhận. Phần còn lại của 138 m² này (sau khi trừ đi 85 m²) còn 53 m² chưa thu hồi, gia đình bà vẫn đang sử dụng từ đó đến nay.

Trong tháng 5 năm 2019, gia đình bà Tý xin chuyển sổ đất sang tên của bà vì lâu nay sổ đất nhà đứng tên em gái của mình. Khi bà Tý mang sổ đất nông nghiệp đứng tên em gái bà lên Bộ phận Một cửa UBND TP Đà Lạt để xin làm thủ tục, một thời gian được trả lời rằng đất bị vướng quy hoạch, phải về gặp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để xem xét.

Khi bà Tý mang sổ đất đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thì

Dù đã có sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng trong văn bản số 5944-UBND-TD ngày 16/7/2024 yêu cầu UBND TP Đà Lạt xem xét và giải quyết cho người dân theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/8/2024; nhưng cho đến thời điểm cuối tháng 9/2024 một hộ dân vẫn đang mong ngóng, chờ đợi sự phản hồi từ ngành chức năng Đà Lạt.



Bà Đặng Thị Tý trước ngôi nhà của mình.

Trung tâm cho biết sẽ xem xét sự việc và một cán bộ ở Trung tâm là bà Trần Thị Ngân Hà đã đứng ra nhận bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mang tên em gái Đặng Thị Tuyết của bà, có ký tên xác nhận vào bản phê to, nhưng từ đó đến nay dù nhiều lần lên đây để đòi lại bản gốc này thì Trung tâm vẫn chưa trả lại cho bà.

Sau nhiều lần bà Tý trực tiếp lên Trung tâm kiến nghị mong Trung tâm xem xét giải quyết phần diện tích đất thu hồi để bà làm sổ đất cho gia đình, ngày 19/1/2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Lạt đã

có Báo cáo số 27/BC- TTPTQĐ do Phó Giám đốc Huyết Hùng Tiến ký, gửi UBND TP Đà Lạt trong đó xác định rằng căn cứ theo các quyết định của UBND TP Đà Lạt đã ban hành, đối chiếu với các quy định đã thực hiện thì “vị trí đất, nhà của gia đình bà Đặng Thị Tý thuộc ranh giới đất ở chính trang không thu hồi” và “vị trí đất thu hồi của hộ gia đình bà Tý thuộc khu vực chính trang không phân lô”.

Tuy nhiên, Trung tâm cũng khẳng định trong báo cáo rằng “do quy hoạch chung của dự án trước đây, việc lập hồ sơ kiểm đếm về diện tích

đất và tài sản thu hồi trên đất cũng như ban hành quyết định thu hồi đất đối với hộ bà Đặng Thị Tý vẫn thực hiện và đưa vào tính toán bồi thường, hỗ trợ trình thẩm định, phê duyệt 85 m²/138 m²”.

Trung tâm cũng khẳng định rằng, sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ trước đây của gia đình tôi, đối chiếu với hồ sơ pháp lý thu hồi đất, phân lô quy hoạch của cấp có thẩm quyền để triển khai quy hoạch khu dân cư An Sơn, vị trí đất, nhà của gia đình của bà Tý “thuộc ranh giới đất ở chính trang không thu hồi” và vị trí đất, nhà của hộ gia đình bà thuộc khu vực “chính trang không phân lô”.

Trung tâm cho biết trong báo cáo rằng, căn cứ vào Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 21/2/2006, của UBND TP Đà Lạt về “Việc thu hồi đất giao cho Ban quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm TP Đà Lạt quản lý trên đất để triển khai quy hoạch Khu dân cư An Sơn, Phường 4, Đà Lạt”, thu hồi 138 m² đất của bà Đặng Thị Tý thuộc 1 phần thửa đất số 204, tờ bản đồ số 5, Phường 4, TP Đà Lạt, hiện đã tính toán bồi thường hỗ trợ tại Quyết định số 1156, ngày 26/05/2005 của UBND tỉnh Lâm Đồng là 85 m², phần diện tích còn

lại 53 m² không tiếp tục thu hồi mới đảm bảo diện tích lô chính trang cho hộ gia đình bà Tý để có thể xây nhà ở là 350 m² - 85 m² = 265 m².

Trung tâm cũng cho biết thêm, việc sử dụng đất hiện nay và thu hồi diện tích 85 m² đất của gia đình tôi là “phù hợp với quy hoạch đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt” và “Hiện trạng phân lô Khu tái định cư An Sơn cho thấy việc quy hoạch phân lô và làm đường dân sinh chỉ ảnh hưởng đến phần diện tích 85 m² đất đã thu hồi của bà Đặng Thị Tý. Phần diện tích nhà và đất còn lại mà bà Đặng Thị Tý đang sử dụng không ảnh hưởng đến việc xây dựng Khu tái định cư An Sơn. Do đó nội dung trình UBND tỉnh điều chỉnh cục bộ ranh giới thu hồi đất Khu dân cư An Sơn liên quan đến đất của bà Đặng Thị Tý là không cần thiết”.

Chính vì vậy, Trung tâm Phát triển quỹ đất Đà Lạt đã đề xuất, “đề nghị UBND TP Đà Lạt giao cho chủ đầu tư, Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm chủ trì cùng các cơ quan chức năng thành phố xác định, đo đạc, điều chỉnh Quyết định thu hồi đất số 586, ngày 21/06/2006 của UBND TP Đà Lạt từ diện tích thu hồi 138 m² xuống còn 85 m². Sau khi có quyết định điều chỉnh giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai TP Đà Lạt và Phòng Tài nguyên - Môi trường điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ bà Đặng Thị Tý theo quy định”...

XEM TIẾP TRANG 8

Xây dựng công trình không phép trên đất người khác

Vụ việc xảy ra tại thửa đất 747, 748 tờ bản đồ số 7, hẻm đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt). Dù chủ nhân của khu đất đã nhiều lần có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, dẫn đến việc khiếu nại kéo dài, làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo tường trình của bà Nguyễn Thị Hoài Thu (SN 1988, ngụ đường Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Phường 10, TP Đà Lạt), chủ sở hữu quyền sử dụng đất hợp pháp 2 thửa đất trên, khu đất sản xuất ổn định từ trước đến nay, không có tranh chấp. Khu đất này giáp ranh với thửa đất số 438, tờ bản đồ số 7 (Phường 10, TP Đà Lạt), do bà Trịnh Thị Liên đứng tên chủ hộ, trên đất đã xây dựng công trình nhà ở.

Vào tháng 4/2024, UBND Phường 10 vào cuộc kiểm tra, xử lý khi bà Thu phát hiện khu đất của gia đình bị chiếm dụng, xây dựng công trình trái phép và đã trình báo. Tuy nhiên, từ đó đến nay vẫn chưa có được phương án giải quyết thấu đáo vụ việc, buộc lòng bà Thu tiếp tục gửi đơn thư kiến nghị và kêu cứu về hành vi lấn chiếm đất, gây thiệt hại kinh tế gia đình lên cấp trên.

Nội dung đơn gửi các cơ quan thẩm quyền TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng của bà Thu, cho biết: Tháng 4/2024, gia đình phát hiện bà Liên ngang nhiên chiếm dụng đất và cho người xây dựng kè taluy với

kết cấu móng trụ bê tông cốt thép, tường đá ngay trên phần đất của gia đình bà Thu đã và đang sử dụng ổn định tại thửa đất 747, 748 thuộc tờ bản đồ số 7, hẻm đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt). Công trình kè taluy đá không phép trên có kích thước rộng 1 m, dài 16 m, cao trung bình 1,2 m.

Không chỉ cho xây dựng kè taluy đá không phép trên khu đất, bà Liên còn cho lắp đặt hệ thống ống thoát nước thải, xả thẳng ra khu đất bên dưới của bà Thu. Gia đình bà Thu đã nhiều lần đề nghị hộ bà Liên tháo dỡ, trả lại phần đất bị chiếm dụng và ngừng xả thải nước thải ra khu đất nhưng đến nay bà Liên vẫn không tháo dỡ công trình không phép trên. Bà Thu bức xúc, cho biết: Dù biết người khác xây dựng công trình không phép trên đất của nhà mình nhưng chúng tôi không thể làm gì, không thể tự ý tháo dỡ dù đã nhiều lần ý kiến đến cơ quan chức năng.

Chủ tịch UBND Phường 10 Tôn Thất Thanh Vũ xác nhận hộ bà Liên đã cho xây dựng kè taluy đá không có giấy phép của cơ quan chức năng



Công trình kè taluy không phép.

cho phép xây dựng trên phần đất thuộc quyền sử dụng đất của hộ bà Thu. Vụ việc cũng đã được UBND phường lập biên bản, ghi nhận hộ bà Liên xây dựng kè taluy đá chệch trên. Lý do xây kè theo tường trình của bà Liên là do trong năm 2019, các hộ dân sử dụng bên dưới (phía sau nhà ở, dưới chân taluy nhà của bà Liên) thực hiện mức đất, hạ nền. Năm, tháng mưa xói mòn, đất tiếp tục sạt lở làm ảnh hưởng chân kè hàng rào nhà bà Liên dẫn đến nứt, rạn nứt, lún sần, tường nhà ở... Trước đó, gia đình bà Liên có đơn gửi UBND phường và UBND TP Đà Lạt về việc nứt tường, lún sần, gây nguy cơ nứt nhà ở nhưng chưa được cơ quan chức năng giúp đỡ tìm giúp các cá nhân có hành vi mức đất bên dưới làm ảnh hưởng

đến công trình nhà bà Liên.

Tháng 3/2024, bà Liên có đơn gửi UBND Phường 10 xin phép gia cố, xây dựng lại kè đá. UBND Phường 10 có văn bản đề nghị bà Liên liên hệ đơn vị tư vấn lập hồ sơ xin phép, nộp tại Bộ phận 1 cửa của trung tâm TP Đà Lạt để được giải quyết. Tuy nhiên, lấy lý do mưa lớn, sợ nguy cơ sụp đổ nên đầu tháng 4/2024, bà Liên đã cho xây dựng kè đá tại vị trí trên để gia cố chống sạt lở. Kè đá này xây dựng trên phần đất của chủ bên dưới, sát chân kè đá kiên cố của gia đình bà Liên.

Liên quan vụ việc, ngày 15/5/2024, UBND TP Đà Lạt đã có văn bản số 3269/UBND-TD đề nghị UBND Phường 10 kiểm tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Hoài Thu theo thẩm quyền, báo

cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 30/5/2024. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của gia đình bà Thu.

Trong khi đó, UBND Phường 10 dù đã xác định gia đình bà Liên xây kè đá, gia cố kè không có giấy phép của cơ quan chức năng, ngày 28/8/2024, UBND phường đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Đồng thời, khẳng định việc bà Liên xây kè đá trên phần đất của người khác, không có giấy phép của cơ quan chức năng là việc làm vi phạm khoản 3 Điều 16 Nghị định số 91, ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Vậy nhưng, cho đến nay chính quyền vẫn chưa ban hành văn bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc người thực hiện hành vi vi phạm khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu cho thửa đất số 747, 748.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND Phường 10 báo cáo, đề xuất UBND TP Đà Lạt rằng gia đình bà Liên xây dựng taluy trên là để chống sạt lở và có nguyện vọng chủ đất bên dưới hoàn trả tiền xây dựng kè sẽ bàn giao lại công trình (không phép). Việc tháo dỡ công trình kè vi phạm bên dưới sẽ ảnh hưởng tới an toàn của công trình phía trên (nhà bà Liên)?!

THUY TRANG

Thực nghiệm chuỗi giá trị nâng cao chất lượng hoa cắt cành

Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa được giao hướng dẫn Công ty Naniwa Flower Autio (Nhật Bản) lập hồ sơ trình thẩm định Dự án Thực nghiệm phổ biến phối hợp chuỗi giá trị nâng cao chất lượng hoa cắt cành tại Việt Nam.

Dự án do Tổ chức JICA viện trợ trực tiếp gần 17,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong 3 năm kể từ khi phê duyệt, ký hợp đồng với Công ty Naniwa Flower Autio nói trên.

Cụ thể, Công ty Naniwa Flower Autio đề xuất kế hoạch tài chính, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm và bí quyết phù hợp cho dự án; nhận ủy thác và thực hiện dự án trên cơ sở phối hợp với tổ chức JICA.

Tổ chức JICA ủy thác và giải ngân theo từng giai đoạn dự án cho Công ty Naniwa Flower Autio; giám sát tổng thể hoạt động dự án; chuyển giao tài sản và kết quả dự án cho phía Việt Nam. **VĂN VIỆT**

THÔNG BÁO

hoạt động của văn phòng công chứng

Văn phòng công chứng Nguyễn Mậu Thanh thành lập theo Quyết định 208/QĐ-UBND ngày 26/01/2024, được Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng số 16/TP-ĐKHD-CC ngày 17/4/2024.

Đến ngày 08/05/2024 thay đổi trưởng Văn phòng thành bà Lê Xuân Phi và chuyển đến trụ sở thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng được Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng ngày 07/06/2024.

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VPCC

(Cấp lần đầu ngày 17/4/2024; Cấp lại lần thứ nhất, ngày 08/5/2024)

1. Tên Văn phòng công chứng:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ XUÂN PHI

2. Địa chỉ trụ sở: Thôn Nam Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0919 550 818 - Email: vpcclexuanphi@gmail.com

3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 208/QĐ-UBND ngày 26/01/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

4. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên: **LÊ XUÂN PHI**

Ngày sinh: 22/05/1958 - Giới tính: Nữ - Quốc tịch: Việt Nam

Số Thẻ căn cước công dân: 079158006339

Ngày cấp: 15/04/2021 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Nơi thường trú: 63-65-67 P202-209, Đ. Quang Đầu, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi ở hiện tại: Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0937 324 608

THÔNG BÁO

hoạt động của văn phòng công chứng

(Cấp lần đầu ngày 2/8/2023; Cấp lại lần thứ nhất, ngày 4/8/2023; Cấp lại lần thứ hai, ngày 7/5/2024)

1. Tên Văn phòng công chứng:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VƯƠNG ĐÌNH HỢP

2. Địa chỉ trụ sở: Số 609, Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0974 869 879 - Email: vpccvuongdinhhop@gmail.com

3. Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số: 1350/QĐ-UBND ngày 12/7/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

4. Trưởng Văn phòng công chứng

Họ và tên: **Vương Đình Hợp** - Giới tính: Nam - Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 20/6/1956 - Số Thẻ CCCD: 040056021232

Ngày cấp: 05/9/2023 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Nơi thường trú: TDP Nghĩa Thị, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Nơi ở hiện tại: Thôn Liên Trung, xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0941 628 729

Thông báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÔNG TY TNHH ĐÀ PHÚ

Mã số thuế: 5800594143

Địa chỉ: 40 Vạn Thành, Phường 5, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Do sơ suất trong việc quản lý hồ sơ, Công ty đã thất lạc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BĐ 356508 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 14/1/2011; diện tích 353.000 m².

Vậy Công ty xin thông báo, đề hoàn tất thủ tục xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nếu ai nhận được xin liên hệ số điện thoại: 098 6644866 (Cường).

Công ty xin cảm ơn và hậu tạ!

Phát huy...

TIẾP TRANG 5

... Đây là nguồn lực tại chỗ giúp cho NCT tạo điều kiện cho con cháu, người thân có vốn vay để sản xuất phát triển kinh tế gia đình. NCT tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong đó, có 14 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp; 469 NCT làm kinh tế giỏi. Hội viên NCT ở Bảo Lâm đã hiến 6.447 m² đất, đóng góp 490 ngày công, ủng hộ 81,8 triệu đồng cho các hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng. NCT ở cơ sở đã tích cực chủ động, phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu”, Phong trào “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng

nông thôn mới, đô thị văn minh”, bằng các việc làm thiết thực trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng tham gia.

Xã Lộc Ngãi nổi bật trong việc phát huy vai trò NCT. Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội NCT xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm) cho biết: Hội viên NCT tham gia hệ thống chính trị có 2 cụ là bí thư chi bộ, 4 trưởng ban công tác Mặt trận; 4 cụ là chi hội trưởng nông dân; 2 cụ là chi hội trưởng phụ nữ; có 13 cụ tham gia công tác tổ hòa giải trong thôn. Có 52 NCT làm kinh tế giỏi, trong đó cấp xã có 49 cụ và cấp huyện là 3 cụ. Thực hiện hiệu quả 2 chương trình công tác lớn của Hội. Về công tác xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT, hàng năm Hội xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND xã

triển khai, phối hợp cùng với ban thôn cũng như ban, ngành, đoàn thể thôn vận động toàn dân chăm sóc NCT, số tiền vận động được nộp vào Kho bạc Nhà nước. Quỹ chăm sóc NCT dùng để thăm viếng ma chay, thăm hỏi ốm đau khi nằm viện, hỗ trợ cho hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hỗ trợ thăm và tặng quà cho NCT khó khăn nhân Tháng hành động vì NCT hàng năm. Đồng thời, nhân rộng Mô hình “Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau”. Hội NCT xã phối hợp với Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên vận động hội viên tự nguyện tham gia vào câu lạc bộ và ra mắt Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại chi hội NCT Thôn 7 và Thôn 12 có 130 thành viên tham gia.

AN NHIÊN

Chăm sóc...

TIẾP TRANG 5

... Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm đã ưu tiên thực hiện khám, chữa bệnh cho người 80 tuổi trở lên. Tổ chức sắp xếp, bố trí giường bệnh tại trạm y tế xã, thị trấn; chủ động thực hiện khám, chữa bệnh, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe ban đầu cho NCT theo quy định của Bộ Y tế; định kỳ 1 năm/lần tổ chức đánh giá kết quả và rà soát công tác khám, chữa bệnh cho NCT theo hướng dẫn.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, chương trình chăm sóc sức khỏe NCT được UBND tỉnh quan tâm, phân công, chỉ đạo các cơ

quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh truyền thông chủ đề, nội dung, ý nghĩa nhằm lan tỏa cộng đồng và xã hội; tổ chức các hoạt động phù hợp với chức năng nhiệm vụ từng đơn vị. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa ngành Y tế với các sở, ban, ngành trong quá trình triển khai công tác chăm sóc sức khỏe NCT. Sự chung tay của cộng đồng và xã hội nên duy trì nhiều hoạt động thiết thực trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò của NCT trên địa bàn tỉnh. Việc tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng nhiệt tình của cán

bộ, công chức, viên chức, người lao động, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe NCT. Khó khăn hiện nay là tại tuyến huyện, xã việc cung cấp dịch vụ chuyên về lão khoa còn thiếu; chưa có nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng. Nhận thức và mức sống của một số bộ phận người dân còn thấp nên chưa đầu tư đúng mức cho sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe NCT để sống vui, sống khỏe, sống có ích.

DIỆU HIỀN

Khẩn trương...

TIẾP TRANG 6

... Luật Khoáng sản năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định việc đào, hạ tải trọng đất trên đỉnh đồi, mái dốc hoặc tận thu, thu hồi khối lượng khoáng sản dôi dư từ dự án này để sử dụng cho dự án khác.

Tuy nhiên trước thực tế cần có biện pháp cấp bách phòng, chống sạt lở đất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, chính

quyền địa phương kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ sạt lở trên địa bàn quản lý, tùy theo tình hình thực tế để xây dựng, phê duyệt phương án cụ thể cho từng vị trí, địa điểm để thực hiện trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản người dân, tổ chức bị ảnh hưởng.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, để thực hiện giải pháp hạ tải trọng đỉnh đồi có nguy cơ sạt trượt thì trước mắt đối với khối lượng đất

đã dôi trong quá trình thực hiện thi trong phương án xử lý, khắc phục, các địa phương cần xác định vị trí tập kết và tổ chức quản lý, bảo vệ cho đến khi có ý kiến xử lý của cơ quan có thẩm quyền để tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Trong trường hợp đánh giá đất, đá dôi dư không đạt tiêu chuẩn để làm vật liệu xây dựng, san lấp thì có thể chọn vị trí thích hợp để xây dựng phương án đổ thải theo quy định.

CHÍNH THÀNH

Người dân...

TIẾP TRANG 7

... Cũng nói thêm rằng, trong Văn bản 442 của Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm do ông Phạm Văn Dân, Giám đốc ký ngày 30/11/2021 về “Kết quả kiểm tra ranh giới đất thu hồi của bà Đặng Thị Tý” khẳng định rằng “Hiện trạng phân lô Khu tái định cư An Sơn cho thấy việc quy hoạch phân lô và làm đường dân sinh chỉ ảnh hưởng đến phần diện tích 85 m² đã thu hồi của bà Đặng Thị Tý. Phần diện tích nhà và đất còn lại mà bà Đặng Thị Tý đang sử dụng không ảnh hưởng đến việc xây dựng Khu tái định cư An Sơn”.

Ban Quản lý Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm trong văn bản trên

đã đưa ra các đề xuất phương án giải quyết cụ thể, trong đó có việc điều chỉnh và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hiện trạng mà các hộ dân đang sử dụng như cách đã từng giải quyết cho 2 hộ dân khác tại nơi đây.

Bà Tý trả lời: “Chúng tôi sinh sống trên mảnh đất của gia đình cha mẹ trong suốt bao nhiêu năm nay, khi quy hoạch vùng đất này để làm khu tái định cư theo chủ trương của TP Đà Lạt, gia đình tôi đã chấp hành giao đất theo quy định Nhà nước. Nhưng trong suốt nhiều năm nay gia đình tôi phải sống trong thấp thòm, bất an vì giấy tờ nhà đất trong tình trạng không rõ ràng,

không biết tương lai ra sao?”.

Cho đến nay, gia đình bà Tý đã viết đơn kiến nghị 2 lần lên UBND TP Đà Lạt. Lần gần đây nhất bà nhận được thông báo của UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị TP Đà Lạt xem xét giải quyết nhưng đến nay bà vẫn phải mỗi mòn chờ đợi. “Chỉ mong các cấp chính quyền TP Đà Lạt xem xét để gia đình có thể làm được thủ tục giấy tờ chuyển tên đất của em gái sang tên tôi để sửa chữa lại căn nhà nhỏ của gia đình đã xuống cấp lâu nay. Mong thành phố sớm xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho chúng tôi được an cư lạc nghiệp”.

VIỆT TRỌNG